

# Review địa chỉ khám phụ khoa uy tín tại Hà Nội

Hiện giờ có nhiều khu vực uy tín khám phụ khoa trên khu vực Hà Nội. Trong số đó có phòng khám 11 Thái Hà nhận về nhiều lượt đánh giá tốt về khám & điều trị khám phụ sản, khám nam khoa, bệnh xã hội.... Đồng thời cơ sở y tế còn nhận về những phản hồi hăng hái về uy tín khám, về đội ngũ y tế & cán bộ y tế ở đây. Vì thế mà phòng khám 11 Thái Hà khẳng định được sự uy tín, chất lượng, vị trí của bản thân trên Hà Nội hiện nay.



## Lúc nào cần đi khám phụ sản

Thăm khám phụ khoa là khám sức khỏe tổng thể của chị em, nhằm thăm khám xem ở bộ phận sinh dục & một số bộ phận có mối quan hệ xem có nhận biết những điểm gì bất thường hay không. Dựa vào việc kiểm tra sức khỏe để nhận biết bệnh phụ khoa kịp thời & tìm ra cách chữa trị bệnh hợp lý.

Khi có một vài dấu hiệu bất thường người phụ nữ nên đi đến bác sĩ khám để điều trị ngay từ giai đoạn đầu. Một số triệu chứng bất thường như:

Nhìn thấy dịch tiết âm đạo nhiều, có màu trắng đục, vàng, xanh, vón cục, có mùi tanh nồng,...

Bộ phận sinh dục ngứa, đau đốn, nổi mụn,...

- Rối loạn kinh nguyệt, rong kinh...
- Đi tiểu buốt, đái rắt
- Đau mỗi khu vực xương chậu, đau hạ vị, đau thắt vùng eo lưng.
- Xuất huyết, chảy máu khi giao cấu

Kiểm tra sức khỏe theo lịch là điều nhất thiết, phái nữ nên tự giác đi khám bác sĩ phụ sản 6 tháng/lần tại một số bệnh viện uy tín, chất lượng.

## **Giới thiệu về phòng khám phụ khoa Thái Hà tốt nhất ở Hà Nội**

- Phòng khám phụ khoa: 11 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
- Số hotline: 0325.780.327

Phòng khám phụ khoa 11 Thái Hà được đánh giá về uy tín tiện ích & uy tín khám bệnh. Bệnh viện còn sở hữu nhiều mặt tích cực như:

### **Nhận xét về đội ngũ thầy thuốc chuyên khoa**

Bác sĩ là yếu tố cấp thiết đến tin cậy khám & điều trị bệnh. Hàng ngũ y bác sĩ đều là một vài vị bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm lâu năm trong khám & chữa trị một số bệnh phụ khoa.

Bên cạnh là thầy thuốc chuyên khoa giỏi, những bác sĩ còn chu đáo, chu đáo tận tình, đề cao sức khỏe thể chất người có bệnh nên vượt trội. Luôn lắng tai, chia sẻ mọi tâm tình để thấu hiểu người bệnh. Một số thầy thuốc luôn sẵn sàng câu trả lời mọi nghi vấn của người bệnh.

### **Khái quát về cơ sở hạ tầng**

Trung tâm y tế xem trọng đầu tư vào hạ tầng ngay từ khi phòng khám đi vào hoạt động. Từ đó như mang đến sự thư giãn, luôn thể nghi cho người mắc bệnh. Trung tâm y tế chia nhiều khu vực khác biệt, có nhiệm vụ riêng biệt, được thu xếp phù hợp, khác biệt bảo đảm sự khó nói cho người mang bệnh.

Khoảng thời gian thăm khám nơi đây, người mắc bệnh có thể dùng những dịch vụ của trung tâm y tế như wifi, nước uống, tivi,...trong lúc xếp hàng đến lượt khám & đợi hiệu quả.

Các phòng thăm khám luôn được diệt khuẩn thật sạch tránh những trạng thái lây mắc bệnh. Rác thải y tế đều được cơ sở y tế giải quyết trước khi đưa ra phía ngoài.

### **Đánh giá về công cụ y tế**

Đội ngũ trang thiết bị máy móc, thiết bị máy móc luôn được cập nhật mới. Một vài công cụ y tế hiện đại và tiên tiến, hiện đại và tiên tiến, nhập cảng từ ngoại quốc. Điều đó giúp quá trình khám & chữa trị bệnh phụ khoa an toàn, nhanh chóng, chuẩn xác. Như vậy sẽ làm giảm tối đa một số biến chứng không mong muốn diễn ra.

### **Nhận xét về phương pháp chữa trị**

Bệnh viện áp dụng các giải pháp kỹ thuật, kỹ thuật chữa hiện đại và tiên tiến. Những người bệnh đến thăm khám sẽ được những sĩ sẽ được xây dựng các bước chữa trị cẩn thận, phù hợp với người bệnh.

Tùy vào từng trường hợp bệnh tình người bệnh mà bác sĩ sẽ giải đáp cho người có bệnh giải pháp chữa trị người mang bệnh tương ứng với những loại bệnh khác nhau:

*Công nghệ dao LEEP chữa trị bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung*

Ưu điểm của giải pháp này: dễ dàng dùng, mức giá không cao, cầm máu tốt bằng lợi ích gắn kết của

vòng điện và bằng điện cực bi, lấy được đủ bệnh phẩm còn nguyên vẹn gửi xét nghiệm mô bệnh học sau thời điểm tiến hành thủ thuật.

Dao Leep là biện pháp ít xâm lấn, ít gây nên cơn đau và xuất huyết. Giai đoạn tiến hành trong thời gian ngắn khoảng 15 - 20 phút. Đây là cách ít gây nên tai biến.

#### *Kỹ thuật Ozone chữa viêm âm đạo*

Mặt tích cực: Ozone có lợi ích diệt vi khuẩn, vi-rút, nấm...Hiệu quả điều trị bệnh cao hủy hoại bệnh nhanh trong vòng vài phút. Đây là cách an toàn, không làm đẩy mạnh trên da, niêm mạc, mắt,...Do khối lượng của O3 nhỏ, công dụng thâm nhập mạnh vào tế bào và mô làm mau chóng hủy hoại mầm bệnh. Giải pháp này đẩy mạnh quá trình lành thương tổn chữa khỏi mà chưa có sẹo & sắc tố.

#### *Công nghệ CPCI điều trị bệnh ở tử cung*

Ưu thế: Giúp loại bỏ một số tế bào bất thường ở cổ dạ con, mang tới tỷ lệ khỏi hẳn bệnh cao. Biện pháp này ít lấn chiếm, ít đau đớn & ít chảy máu. Quá trình xảy ra nhanh gọn mắt. Sau khi thực hiện biện pháp này người bệnh hồi phục trong thời gian ngắn & khả năng trở lại sinh hoạt thông thường. Phương pháp này ít gây biến chứng cho người bệnh.

#### *Máy chữa đa chức năng HGP-1000 chữa trị bệnh nhiễm trùng vùng chậu*

- Điều trị bằng điện: giảm đau không ít, giảm sưng, đẩy mạnh tuần hoàn máu.
- Chữa trị bằng nhiệt: tăng cường tình trạng chất dinh dưỡng của những mô, thúc đẩy lưu chuyển máu
- Điều trị bằng từ trường: Giúp giảm đau, tăng khả năng hấp thụ thuốc
- Massage: có thể thông dĩnh với ống dẫn trứng, giảm thiểu mức độ căng cơ và các dây thần kinh.

### **Đánh giá về bảng giá khám phụ khoa & chữa trị bệnh**

Phòng khám sản phụ khoa Thái Hà được cấp giấy phép hoạt động của Sở Y tế nên mức giá được công khai, niêm yết rõ ràng, thích hợp với nguyên tắc.

Người nhiễm bệnh sẽ được những chuyên gia tư vấn rõ rệt về phương pháp chữa & giải thích rõ rệt về Khám phụ khoa bao nhiêu tiền, giá thành điều trị. Khi người mắc bệnh ưng thuận, đồng ý tiến hành xét nghiệm y học và chữa thì các bác sĩ mới tiến hành. Bệnh nhân sẽ được những bác sĩ sẽ thông tin về những chi phí phát sinh đầy đủ hạn chế gây nên lo lắng cho bệnh nhân.

Bệnh viện đang có nhiều ưu đãi giảm giá như gói khám sản phụ khoa chỉ với 320.000 VNĐ với 9 danh mục như soi "cô bé", thăm khám vi khuẩn lậu, kiểm tra chất nhầy âm đạo,... Để được nhận gói giảm giá, người có bệnh gọi trực tiếp vào hotline 035 166 117, hoặc khả năng đăng ký qua điện thoại.

### **Nhận xét về dịch vụ y tế**

Phòng khám cũng xem trọng gia tăng chuyên môn, thái độ của cán bộ y tế làm ở bệnh viện. Người mắc bệnh sẽ được tiếp đón tận tâm, nồng nhiệt, hòa nhã khi đến trung tâm y tế. Thủ tục thăm khám sản phụ khoa hay bất cứ thủ tục chữa nào sẽ được hướng dẫn tận tâm.

Cơ sở y tế có tiện ích tư vấn, giúp đỡ không mất phí cho người có bệnh. Người nhiễm bệnh khả năng dùng giải đáp trực tiếp với các thầy thuốc về tình hình bệnh hoặc nhân viên y tế sẽ lí giải cho bạn.

Trung tâm y tế có dịch vụ đăng ký lịch khám qua điện thoại. Bạn có thể chọn lựa thời kỳ khám, thầy

thuốc chuyên khoa khám cho chính mình, được ưu tiên khám trước,...

## **Giờ làm việc**

Thời gian mở cửa 8h00 - 20h00 từ thứ 2 đến chủ nhật kể cả những ngày lễ tết. Chính vì mà người bị bệnh khả năng sắp xếp thời gian để đến khám bệnh, chữa trị bệnh.

## **Giữ bí mật thông tin người mắc bệnh**

Cơ sở y tế luôn tôn trọng quyền giấu trong lòng của người mang bệnh. Cơ sở y tế chuyên chữa trị một số bệnh về khám nam khoa, phụ khoa, bệnh xã hội,... một số bệnh này cực kì mẫn cảm nên bởi vì thế trung tâm y tế luôn được giữ kín tuyệt đối. Chính vì mà người mang bệnh khả năng an tâm, sự tin cậy khi đến khám bệnh & chữa trị bệnh tại phòng khám.

Bởi vì thế những mặt tích cực trên [địa chỉ khám phụ khoa uy tín tại Hà Nội](#). Phòng khám 11 Thái Hà luôn mang đến cho người có bệnh sự thỏa mãn, trải nghiệm điều trị bệnh tốt tại đây. Bạn còn những gì nghi vấn về bệnh phụ khoa thì chúng ta hãy đến phòng khám 11 Thái Hà tại Số 11 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội để được các thầy thuốc giúp đỡ giải đáp, giải đáp nghi vấn của chính bạn hoặc gọi đến số điện thoại 0325780327 để được chia sẻ không tính phí.